



ที่ อย ๐๐๓๒.๐๐๗/ ๔๑๔๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนอุทอง ตำบลทอรัตนไชย อย ๑๓๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา), นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ, นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ), ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการ
ทางด้านกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์
ของความเป็นข้าราชการและซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๐)
กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการ
ทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำประกาศวาระสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประกาศตัวเองเป็นหน่วยงานใสสะอาดต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในหน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานนิติการ

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๒



ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและชื่อเสียงสุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๐) กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน นั้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด

ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะมุ่งมั่นส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และการทุจริตเชิงนโยบาย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำโครงการ แผนงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การยั่วประมุขโครงการระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้การบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลพร้อมปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมสร้างความศรัทธาแก่ประชาชน รวมทั้งขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการสร้างระบบราชการให้มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตทั้งปวง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา